

Sauy, Anh Quang, Anh Phong, Anh Đức
**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **5005 /TB-BNN-VP**

Hà Nội, ngày **23** tháng 11 năm 2006

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

ĐẾN Số: **833**
Ngày: **29/11/2006**
Chức vụ:

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát
tại Hội thảo "Bảo tồn và phát triển làng nghề"**

Ngày 11 tháng 11 năm 2006, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát triển làng nghề. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Thương mại, Văn hóa-Thông tin, Khoa học- Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Tổng cục Du lịch; Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam; Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn; các Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh khu vực phía Bắc; một số Cục, Vụ, Viện nghiên cứu thuộc Bộ, cơ quan thông tin đại chúng và các nghệ nhân, đại diện làng nghề.

Sau khi nghe ý kiến các nghệ nhân, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận:

Để đẩy nhanh phát triển ngành nghề nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, cần tập trung triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển các làng nghề, bao gồm bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống; phát triển làng nghề gắn với du lịch và phát triển làng nghề mới.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn, tăng cường các chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, tôn vinh nghệ nhân và đào tạo nguồn nhân lực. Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các Bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Để tiếp tục có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến các nghệ nhân và cơ sở sản xuất, hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các tổ chức hiệp hội tổ chức diễn đàn làng nghề và nghệ nhân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở sản xuất, báo cáo Chính phủ bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy nhanh hơn nữa phát triển làng nghề.

Sau Hội thảo này cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp:

1) Thông tin và thị trường là yếu tố hàng đầu để phát triển các làng nghề, nhất là khi nước ta tham gia WTO. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thương mại đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, ưu tiên bố

trí kinh phí trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 cho các hiệp hội, hội và doanh nghiệp, có chương trình, dự án trọng điểm cho sản phẩm ngành nghề nông thôn; hướng dẫn khai thác thông tin trong và ngoài nước; có chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thị trường, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, làng nghề xây dựng Website và in Catalogue giới thiệu sản phẩm. Đề nghị các Bộ, ngành và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức các Hội chợ làng nghề, Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam hàng năm.

Các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương nâng cấp các website, xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành nghề nông thôn; thường xuyên cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước trên các Website đối với các sản phẩm ngành nghề nông thôn nói chung, trong đó có hàng tiêu thủ công, mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề.

Bộ sẽ xem xét thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại làng nghề, trong đó sử dụng một phần diện tích tại Trung tâm Tiếp thị - triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn để trưng bày các sản phẩm ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho Hiệp hội làng nghề Việt Nam, các cơ sở ngành nghề trưng bày sản phẩm thường xuyên, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tại Trung tâm Tiếp thị- triển lãm NN& PTNT.

2) Phát triển làng nghề gắn với du lịch cần được quan tâm và phối hợp tổ chức thực hiện tốt hơn. Đề nghị Tổng cục Du lịch sớm có quy hoạch chung của cả nước, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch cụ thể trên địa bàn. Trước mắt, lựa chọn danh sách các làng nghề có tiềm năng du lịch gắn với các tuyến du lịch; hướng dẫn xây dựng các dự án đầu tư, trong đó chú trọng lồng ghép các dự án, chương trình phát triển nông thôn trên địa bàn, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái làng nghề, nâng cao trình độ văn hoá ứng xử, phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch.

3) Áp dụng công nghệ mới và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm thủ công là nhu cầu bức xúc của các cơ sở ngành nghề nông thôn nhằm tăng năng suất và chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Cần tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn cho thợ thủ công, cơ sở sản xuất. Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công nghiệp tổ chức triển khai các chương trình khuyến nông và khuyến công theo hướng tăng cường hỗ trợ các mô hình bảo tồn và phát triển làng nghề, bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, truyền nghề, tư vấn và dịch vụ ngành nghề nông thôn.

4) Về vốn tín dụng cho các cơ sở ngành nghề nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tiếp cận với các nguồn vốn thuận lợi và nhanh chóng hơn. Các đơn vị thuộc Bộ làm việc với các tổ chức quốc tế, tìm nguồn vốn đầu tư cho Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề trong giai đoạn 2007- 2010 và những năm tiếp theo.

5) Về công tác nghệ nhân và đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hiệp hội cần phối hợp

hướng dẫn và tổ chức các hoạt động chứng nhận, khen thưởng, tôn vinh nghề nhân, tạo điều kiện để nghề nhân phát triển nghề truyền thống, tham gia đào tạo nghề. Đặc biệt cần tăng cường đào tạo kỹ năng quản lý kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm và tiếp thị cho thợ thủ công và các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn.

6) Tiếp tục hỗ trợ làng nghề xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý môi trường, hướng dẫn các địa phương đầu tư và huy động sự đóng góp của người dân. Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các Bộ, ngành đề nghị Chính phủ tạo nhiều vốn hơn để phát triển ngành nghề nông thôn. Đó là cách tốt nhất để tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với bản sắc văn hoá truyền thống.

Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối là cơ quan đầu mối, cùng các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hợp tác xã và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Trung tâm Tiếp thị và triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Tin học- Thống kê, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành và tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên.

Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan được mời tham gia Hội thảo;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN, HTQT, TCCB;
- Các Cục Chế biến NLS& NM; HTX & PTNT;
- Các Trung tâm: KHQG, TH-TK;
- Lưu: VT, CB.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHẠNH VĂN PHÒNG**



Bạch Quốc Khang